

แบบจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
ที่ตั้งโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. รร.ตชด.ล้อมวลชนกีฬา ต.สำนักเต๊ว อ.สะเดา ๒. รร.ตชด.ทุ่งไม้ค้ำวน ๒ ต.ปาร์ดังเบซา อ.สะเดา ๓. รร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา ๔. รร.ตชด.บ้านบาโรย ต.ปาร์ดังเบซา อ.สะเดา ๕. รร.ตชด.บ้านหาดทราย ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย ๖. รร.ตชด.มหาราช ๑ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย ๗. รร.ตชด.บ้านสำนักเอาะ อ.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย ๘. รร.ตชด.บ้านประกอบออก ต.ประกอบ อ.นาทวี ๙. รร.ตชด.เจริญ-พิศลยบุตร ต.ทับช้าง อ.นาทวี ๑๐. สอน.ตชด.ภาคใต้ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ ๑๑. รร.ส่งเสริมอิสลาม ต.ปลักหนู อ.นาทวี
พระราชดำริของ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<p>สรุปพระราชดำริ</p>	<p>...ในระยะแรก เริ่มขึ้นด้วยความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องวิธีการที่จะพัฒนาบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อแรกเริ่มคือ ประมาณพฤษภาคม ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๒๓ ประมาณนั้นได้มีความสนใจในเรื่องนี้ ... ในตอนเริ่มต้นก็มุ่งไปในแง่ที่ว่าทำอะไร ชาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอย่างนั้นจะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมทั้งจะสร้างเสริมสติปัญญาเพื่อการศึกษา และพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและสังคมสืบไป ในการจัดการก็ได้ทดลองเริ่มด้วยการให้การศึกษาและช่วยเหลือในทางด้านเกษตร..</p>
<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ในการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีอาหารโปรตีน บริโภคเพียงพอ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต</p>
<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p>	<p>กรมปศุสัตว์</p>
<p>Fแยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้น</p>	<p>การเกษตร</p>
<p>สรุปลักษณะของโครงการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ให้สามารถผลิตอาหาร โปรตีนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนได้ครบตามเกณฑ์ต่อเนื่องตลอดปี ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ สามารถนำไปปฏิบัติหรือเป็นอาชีพต่อไปได้ ให้โรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์เผยแพร่สู่ชุมชนรอบโรงเรียน ๓. สนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภาพ จัดตั้งกองทุนเพื่อการเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน มีการจัดบันทึกข้อมูล บัญชีฟาร์มถูกต้อง สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เกิดความต่อเนื่องพึ่งตนเองได้

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ	ปี งบประมาณ ๒๕๓๘
งบประมาณที่ได้รับในปี เริ่มต้นและแหล่งที่มาของงบประมาณในปีที่เริ่มต้น	กรมปศุสัตว์
งบประมาณที่ได้รับแต่ละปี แยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้น จนถึงปีปัจจุบัน และแหล่งที่มาของงบประมาณ	<p>ปี ๒๕๔๒ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ๑๓๖,๐๐๐ บาท</p> <p>ปี ๒๕๔๓ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ๑๐๖,๔๐๐ บาท</p> <p>ปี ๒๕๔๔ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ๓๐๒,๒๐๐ บาท</p> <p>ปี ๒๕๔๕ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ๒๕๓,๕๐๐ บาท</p> <p>ปี ๒๕๔๖ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ๕๘๗,๗๐๐ บาท</p> <p>ปี ๒๕๔๗ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ๕๗,๐๐๐ บาท</p> <p>ปี ๒๕๔๘ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ๗๕,๐๐๐ บาท</p> <p>ปี ๒๕๔๙ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ๑๑๗,๕๐๐ บาท</p> <p>ปี ๒๕๕๐ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ๑๐๐,๕๐๐ บาท</p> <p>ปี ๒๕๕๑ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ๑๐๓,๘๐๐ บาท</p> <p>ปี ๒๕๕๒ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ๕๔,๐๕๐ บาท</p>

<p>ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่ม ต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสรุป</p>	<p>กรมปศุสัตว์มีการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนตามสภาพการทำกิจกรรมปศุสัตว์เป็น ระดับ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. กลุ่มผลผลิตดี ลักษณะโรงเรียน มีการเลี้ยงไก่ไข่แล้วหรือจะเริ่มเลี้ยงในปีนี้มีผลผลิตเพียงพอตามเกณฑ์ความต้องการ มีเงินกองทุนจัดหาปัจจัยการผลิตในกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ได้เอง๒. กลุ่มพัฒนาผลผลิต ลักษณะโรงเรียน การคมนาคมรถยนต์เข้าถึงตลอดปี มีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้มีผลผลิตอาหาร โปรตีนเพิ่มขึ้น๓. กลุ่มผลผลิตพอใช้ ลักษณะโรงเรียน มีผลผลิตอาหาร โปรตีนยังไม่เพียงพอ มีเงินกองทุนไม่มากพอที่จะซื้อปัจจัยการผลิตได้เอง๔. กลุ่มพื้นที่ทุรกันดาร ลักษณะโรงเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และห้องเรียนสาขาในสังกัด สพฐ.การคมนาคมไม่สะดวก อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร รถยนต์เข้าไม่ถึงหรือเข้าได้น้อยกว่า ๑ เดือน <p>ในปัจจุบัน จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทั้งสิ้น ๑๑ โรงเรียน สามารถจัดเป็น โรงเรียนระดับกลุ่มผลผลิตดี ๘ โรงเรียน และจัดเป็นโรงเรียนระดับ กลุ่มผลผลิตพอใช้ ๓ โรงเรียน</p>
--	---